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(ร่าง) รายงานการประชุม และประชุม Online สภาอาจารย์  

สมัยสามัญครั้งที่ 2/2564 
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ผู้มาประชุม 
1. ประธานสภาอาจารย์     ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ    ประธานกรรมการ 
2. รองประธานสภาอาจารย์คนที่ 1  ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้  กรรมการ 
3. รองประธานสภาอาจารย์คนที่ 2  รศ.ชาญชัย ศุภอรรถกร  กรรมการ 
4. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.ศักดิ์สกล  ปรัสพันธ์  กรรมการ 
5. กรรมการสภาอาจารย์   ผศ.ดร.อรัญญา บุทธิจักร  กรรมการ 
6. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.พัชริดา ปรีเปรม  กรรมการ 
7. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.สมปอง พะมุลิลา  กรรมการ 
8. กรรมการสภาอาจารย์   นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ กรรมการ 
9. กรรมการสภาอาจารย์   รศ.ดร.รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล กรรมการ 
10. กรรมการสภาอาจารย์   ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ กรรมการ 
11. กรรมการสภาอาจารย์   ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก  กรรมการ 
12. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.ขวัญชัย เกิดแดน  กรรมการ  
13. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์     นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี  กรรมการ 
14. รองประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์คนที่ 1 นายสุพัฒน์ เงาะปก  กรรมการ 
15. รองประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์คนที่ 2  นายฉัตรชัย พรหมนา  กรรมการ 
16. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายไพโรจน์ แสนโสม  กรรมการ  
17. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางวิรัตน์ จันทร์ตรี  กรรมการ 
18. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางปาริชาติ สุรมาตย์  กรรมการ 
19. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายมงคลชัย สายแวว  กรรมการ 
20. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายเอกพงศ์ แผ่นค า  กรรมการ 
21. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล กรรมการ 
22. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางสาวนุชจิรา ไชยโคตร  กรรมการ 
23. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย กรรมการ 
24. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา  กรรมการ 
25. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายภาคภูมิ โทนหงสา  กรรมการ 
26. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางจุรีวรรณ สายสมาน  กรรมการ 

/๒๗. อนุกรรมการ... 
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27. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางนันทนา พิมพ์พันธ์  กรรมการ 
28. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางสาววิริญญา ชูราษี  กรรมการ 
29. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายอุทัย กุจะพันธ์  กรรมการ 
30. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายกฤษดา ฉลวยศรี  กรรมการ 
31. กรรมการสภาอาจารย์   ผศ.ดร.อารี บุตรสอน  กรรมการและเลขานุการ 

                                                                                                  สภาอาจารย์ 
32. กรรมการสภาอาจารย์   นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

                                                                                                  สภาอาจารย์ 
33. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ กรรมการและเลขานุการ 

อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
34. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางสาวขนิษฐา จูมลี                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
ผู้ร่วมประชุม Online 
1. กรรมการสภาอาจารย์   ผศ.อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล  กรรมการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. กรรมการสภาอาจารย์   นายชวลิต  ศิริบูรณ ์  กรรมการ 
2. กรรมการสภาอาจารย์   รศ.ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ กรรมการ 
3. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.รชยา อินทนนท์  กรรมการ 
4. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล กรรมการ 
5. กรรมการสภาอาจารย์   ดร.ศรัณย์ สุดใจ   กรรมการ 
6. กรรมการสภาอาจารย์   ผศ.นภาพร หงษภ์ักดี  กรรมการ 
7. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว กรรมการ 
8. อนุกรรมการสภาอาจารย์   นายประจันบาน อ่อนสนิท กรรมการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. สิบเอกวินัย สายงาม     เจ้าหน้าที่สภาอาจารย์ 

   
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การตั้งกรรมการศึกษานโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนและวิจัย และบริการวิชาการ                                        
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีด ารใิห้มีการแต่งตั้ง 

คณะท างานศึกษาจัดท าร่างเกี่ยวกับนโยบาย 2 เรื่อง คือ 1) นโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยจะมีวิธีการ
ด าเนินการอย่างไรให้รับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายตามจ านวนที่ตั้งไว้ 2) นโยบายเกี่ยวกับการวิจัยและบริการวิชาการ 
โดยการกระตุ้นการวิจัยฯ และหารายได้จากการบริการวิชาการ โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานในแต่ละเรื่อง และประธานสภาอาจารย์ได้ขอเข้าร่วมเป็นกรรมการทั้ง 2 ชุด 
  

/1.2 การตั้งชมรม... 
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                      1.2 การตั้งชมรมบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                            ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าได้เรียนปรึกษาหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลในเรื่อง
ดังกล่าวมาโดยตลอด จนกระทั่งได้น าเรื่องดังกล่าวให้ส านักงานกฎหมายและนิติการตีความว่าเป็นอ านาจของฝ่ายใดและ
สามารถด าเนินการได้ในระดับใด โดยส านักงานกฎหมายฯ ได้ตีความว่าเป็นอ านาจของผู้บริหารที่สามารถด าเนินการได้ 
ดังนั้นจึงได้ออกเป็นข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการตั้งชมรมของบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 โดยชมรมที่จัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย ต้องมี
ลักษณะการด าเนินงานด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้ 1) วิชาการ 2) คุณธรรมและจริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม 3) 
บ าเพ็ญประโยชน์ 4) สุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 5) ส่งเสริมอาชีพ และ 6) อ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร และมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อการรวมกลุ่มสมาชิกเพ่ือท ากิจกรรมให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกและสังคมโดยส่วนรวม 2)
สร้างความสามัคคี ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะท าให้เกิดประโยชน์ในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภายใน และองค์กรภายนอก 3) เพ่ือเสริมสร้างชื่อเสียงอันดีแก่มหาวิทยาลัย 4) เผยแพร่ข่าวสารของชมรมให้แก่สมาชิก  
โดยประธานสภาอาจารย์ได้ยื่นเรื่องจัดตั้งชมรมฟุตบอล และชมรมกอล์ฟ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดแล้ว ดังนั้นจึงเชิญ
ชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสนอเรื่องเพ่ือตั้งชมรมต่าง ๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
       
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
                       2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาอาจารย์ และประชุม Online สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564  
                             ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมสภาอาจารย์ และ
ประชุม Online สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ในการประชุมครั้งต่อไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การด าเนินงานคณะท างานด้านจรรยาบรรณและพัฒนา 
      - ไม่มี 
3.2 การด าเนินงานคณะท างานด้านสวัสดิการบุคลากร 
      - ไม่มี 
3.3 การด าเนินงานคณะท างานด้านสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมความสัมพันธ์ของ

บุคลากร นักศึกษา 
- ดร.พัชริดา ปรีเปรม กรรมการและรองประธานคณะท างานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าอยู่

ระหว่างการด าเนินการจัดท าและออกแบบ Art work Page ของสภาอาจารย์ เพ่ือใช้ส าหรับสื่อสารกับองค์กรภายนอก 
         3.4 การด าเนินงานคณะท างานด้านพิทักษ์สิทธิบุคลากรและนักศึกษา 
                            - ไม่มี 
         3.5 การด าเนินงานคณะท างานด้านบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

      - ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 

/ระเบียบวาระที่ 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

4.1 การลาประชุมของกรรมการ และอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
กรรมการสภาอาจารย์ลาประชุมดังนี้ 
1. นายชวลิต  ศิริบูรณ ์   ติดราชการ 
2. รศ.ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ  ติดราชการ 
3. ดร.รชยา อินทนนท์   ติดราชการ 
4. ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล  ติดราชการ 
5. ดร.ศรัณย์ สุดใจ   ติดราชการ 
6. ผศ.นภาพร หงษภ์ักดี   ติดราชการ 
7. นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว  ลาป่วย 
8. นายประจันบาน อ่อนสนิท  ติดราชการ 

                     มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.2  การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                            ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นที่ส าคัญคือการ
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ซึ่งจากที่ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือที่ อว 0227.4/ว 32 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งให้มาหาวิทยาลัย ทราบถึงผลการตอบข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ
อ านาจการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป งบค่าใช้ใช้จ่ายบุคลากร ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เคยพิจารณาในเรื่อง
เสร็จที 1541/2561 และมีความเห็นว่า สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจการออกข้อบังคับเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
บริหารการเงินในส่วนของงบประมาณเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประเภทรายจ่ายบุคลากร โดยมีอ านาจที่จะ
ก าหนดอัตราค่าจ้าง เงินเพิ่ม และสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่เห็นว่าเหมาะสมโดยจะต้องอยู่ภายในวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัด โดยออกเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้งบประมาณเงินอุดหนุนดังกล่าวประกอบด้วย เงินใช้
ส าหรับการจ้าง สิทธิประโยชน์เกื้อกูล และสวัสดิการของพนักงาน และสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย มิได้เป็น
เฉพาะค่าจ้างเท่านั้น แต่ศาลปกครองสูงสุด วินิจฉัยว่าสภามหาวิทยาลัย ไม่มีอ านาจในการน าเงินงบประมาณประเภท
เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับเป็นค่าจ้างในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมาจ่ายสบทบทุนประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ (ส่วนของนายจ้าง) และจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทนได้ ตามความละเอียดที่คณะกรรมการทราบแล้ว  โดยรายงาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2563 นั้นได้แนบเป็นเอกสารประกอบการประชุมในระบบ 
e-meeting ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง หน้า 30 - 43 เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาในรายละเอียดแล้ว 
                     มติที่ประชุม รับทราบ  

4.3  การประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
                            ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าจากการร่วมประชุม ปอมท. โดยมีประเด็นส าคัญดังนี้ 

1) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 43 
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ประธาน ปอมท. ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหาร ปอมท.ชุดที่ 43 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ถึงวันที่ 22 
ธันวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริหารชุดที่ 43 นี้ มีกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ อาจารย์ 
ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม ้(รองประธานสภาอาจารย์คนที่ 1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการฝ่ายกิจการสังคม ของ ปอมท. 

/ดังนั้น... 
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ดังนั้นจึงขอให้กรรมการสภาอาจารย์ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ด้วย 
                            มติที่ประชุม รับทราบ  
                             2) การแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อท่ีประชุม ปอมท. 
                                  ประธานฯ ได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อที่ประชุม ปอมท. เกี่ยวกับเรื่องการ
จ่ายเงิน 1.5/1.7 ของพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นข้อมูลให้ ปอมท. ผลักดันเรื่องดังกล่าวของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่
ได้รวบรวมไว้ และ ปอมท. จักได้น าเสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต่อไป 
                            มติที่ประชุม รับทราบ  

4.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
                           1) การบริหารจัดการระบบ E-mail ของมหาวิทยาลัย  
                              ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับข้อร้องเรียนจากบุคลากรว่ามี 
E-mail ที่ไม่พึงประสงค์หรือมี E-mail รบกวนเข้ามาในช่องทางการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบกลุ่มที่มหาวิทยาลัย
สร้างข้ึนเพื่อใช้ในการสื่อสารถึงบุคลากร ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ E-mail และ
การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบกลุ่มของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบและมีระเบียบมากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยได้
ก าหนดให้ผู้ที่จะส่งข่าวสารถึงบุคลกรของมหาวิทยาลัยถึงกลุ่มบุคลากรของมหาวิทยาลัย ต้องขออนุญาตและแจ้งความ
จ านงที่ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซ่ึงเป็นหน่วยงานก ากับ ดูแล เพ่ือให้การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นไปตามมาตรการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งท า
หน้าที่ปรับปรุงรายละเอียดข้อปฏิบัติให้ทันสมัยสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งต้องขออนุญาตใน
นามของหน่วยงานเท่านั้นจึงจะสามารถจะส่งข่าวสารถึงกลุ่มบุคลกรของมหาวิทยาลัยสร้างขึ้นได้  ซึ่งที่ประชุมได้
อภิปรายถึงข้อดี ข้อเสีย หรือผลกระทบต่อสิทธิการส่งข้อมูลข่าวสาร อย่างกว้างขวางถึงแนวทางที่มหาวิทยาลัยมี
นโยบายดังกล่าว พร้อมทั้งได้มีข้อเสนอแนะให้สภาอาจารย์เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) เพ่ือทบทวนและพิจารณาการบริหารช่องทางการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบกลุ่มที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้น
ของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 
                           มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบตามท่ีประชุมเสนอ 

2) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อติดตั้งระบบ sola cell 
แบบ Floating Solar Farm 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีมติให้
มหาวิทยาลัยตกลงร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือท าวิจัยและติดตั้งระบบ Sola cell แบบ Floating Solar 
Farm ในบริเวณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเป็นการประหยัดกระแสไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงทุนติดตั้ง
ระบบ Solar cell ดังกล่าวทั้งหมด และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าราคาถูกให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการประหยัดกระแส
ฟ้าที่ใช้ในมหาวิทยาลัยฯ  โดยก าหนดใช้พ้ืนที่ประมาณ 5 ไร่ของหนองอีเจม ซึ่งหนองอีเจมนั้นมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 
150 ไร่ และเป็นแหล่งกักเก็บน้ าธรรมชาติส าหรับผลิตน้ าประปาเพ่ือใช้ในการอุปโภคและบริโภคของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการได้อภิปรายถึงข้อดีข้อเสียถึงบริเวณและรูปแบบการติดตั้ง จะส่งผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อมหรือไม่
อย่างไร และการที่มหาวิทยาลัยจะได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากการติดตั้งนั้นมีความคุ้มค่าอย่างไร ดังนั้นที่ประชุมฯ จึงมี
ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบด้าน  
                    มติที่ประชุม รับทราบ และมอบใหส้ภาอาจารย์ส่งข้อเสนอแนะและให้ความเห็นต่าง ๆ 
ถึงคณะกรรมการฯ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนและพิจารณา 
 
 

/4.5 การประชุม... 
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4.5 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) 
                            ประธานฯ แจ้งเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคล (ก.บ.บ.) โดยมีวาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ผลการเลือกคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ผู้ได้รับเลือก คือ  

๑.๑) ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง 
๑.๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม ทิพราช  

๒) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายหลังจากนับคะแนน มีผู้แทนได้รับ
เลือกคะแนนเท่ากัน จ านวน 2 คน คือ นายดุสิต จักรศิลป์ ผู้แทนคณะบริหารศาสตร์ และนายขวัญชัย เกิดแดน ผู้แทน
คณะรัฐศาสตร์ ประธานจึงให้ผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจับสลาก ดังนี้  

2.1) ให้ผู้ได้คะแนนเท่ากันจับสลากหมายเลข เพ่ือจัดล าดับในการจับสลาก ล าดับที่ 1  
และ ล าดับที่ 2 ผลปรากฏว่า นายขวัญชัย เกิดแดน จับสลากได้ล าดับที่ 1 และนายดุสิต จักรศิลป์ จับสลากได้ล าดับที่                 

2.2) ให้จับสลากตามล าดับ โดยนายสุขวิทย์ โสภาพล เลขานุการ เป็นผู้เขียนสลากว่า 
“ได้รับการคัดเลือก” และ “ไม่ได้รับการคัดเลือก” จากนั้นจึงให้ นายขวัญชัย เกิดแดน และนายดุสิต จักรศิลป์ จับสลาก
ตามล าดับ ผลปรากฏว่า นายขวัญชัย เกิดแดน จับสลากได้ “ได้รับการคัดเลือก” และนาย ดุสิต จักรศิลป์ จับสลากได้ 
“ไม่ได้รับการคัดเลือก”  

สรุปผลกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ได้รับเลือก คือ  
๑) นายประดิษฐ์ แป้นทอง  
๒. นายขวัญชัย เกิดแดน  
ในการนี้ คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ ได้เสนออธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้ง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ าเรียบร้อยแล้ว ดังนี้  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
๑. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อุดม ทิพราช สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
๑. นายประดิษฐ์ แป้นทอง สังกัดคณะนิติศาสตร์  
๒. นายขวัญชัย เกิดแดน สังกัดคณะรัฐศาสตร์  
โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 

                           มติที่ประชุม รับทราบ  
2. แต่งตั้งด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖4 (ลับ) เมื่อวันที่ 30  
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน 4 ราย นั้น 

ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทราบการแต่งตั้งบุคคลให้  
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

 
 
 
 

/ 1 นายบัญชา... 
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มติที่ประชุม รับทราบ  
3. แต่งตั้งด ารงต าแหน่ง ผศ.พิเศษ 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 12/๒๕๖3 (ลับ) เมื่อวันที่ 
26 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จ านวน 1 ราย นั้น  

ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 

/4. ประกาศ ก.พ.อ. ... 
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4. ประกาศ ก.พ.อ. การแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งวิชาการ ฉบับท่ี 3 
ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งเวียน  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด า รงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
/5. การก าหนด... 
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5. การก าหนดสมรรถนะผู้บริหารและแผนพัฒนาผู้บริหาร 5 ปี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนดวิสัยทัศน์ตามแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 

2567) ที่มุ่งเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม” โดยตัวแปรส าคัญที่
จะขับเคลื่อนองค์กรใหบ้รรลุวิสัยทัศน์ทีก าหนด ไดแก่ผู้บริหารที่มีความรูความสามารถและทักษะในการน าองค์กรอย่าง
เป็นระบบ (Leadership System) ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้บริหาร ในกลยุทธ์ที่ ๗ 
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และมาตรการที่ 4 พัฒนา บุคลากรให้มีทักษะ
และองค์ความรูที่สูงขึ้นมีความก้าวหน้าและตามต าแหน่งและพัฒนาผู้บริหารให้มีศักยภาพเพ่ือ สนับสนุนความส าเร็จ
ของวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ไดก าหนดระบบการน าองค์กร 
(Leadership System) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 

 
 

สมรรถนะของผู้บริหารที่พึงมีภายใต้ระบบการน าองค์กร (Leadership System) ของ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีดังนี้  

๑. การวางแผนอนาคตและความคิดเชิงกลยุทธ์ 
๒. การตระหนักรูถึงภาวการณ์แข่งขันและการตลาด  
๓. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
๔. การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ  
๕. การเป็นตัวอย่างที่ด ี
๖. การสร้างแรงจูงใจในการท างานแกบุคลากร  
๗. การตัดสินใจและการแกปัญหา 

/8. การวิเคราะห์... 
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๘. การวิเคราะห์ประสิทธิผล  
๙. การเรียนรูและการคิดเชิงนวัตกรรม 

                     มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.6 จากกรรมการสภาอาจารย์ 
- ไม่มี 

4.7 จากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 
                           นายคีรีวัฒน์  จันทร์ตรี ประธานอนุกรรมสภาอาจารย์ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบดังนี้  

1) การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2564  
จากการร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร ปขมท. เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 

ได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2564 อาจเลื่อนก าหนดการจัดออกไปจากเดิมที่ก าหนดไว้ใน
เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นปลายเดือนกรกฎาคม หรือ ต้นเดือนสิงหาคม 2564 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งรับ
เป็นเจ้าภาพฯ มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ COVID-19 หากมีก าหนดการที่ชัดเจนจักได้น าเรียนให้ที่ประชุม
สภาอาจารย์ทราบต่อไป 
                     มติที่ประชุม รับทราบ  

4.8 จากอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
                   นายฉัตรชัย พรหมมา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก 
ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดี มีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) งบประมาณเพื่อใช้ในการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให ้
เป็นปกติตามสิทธิที่พึงจะได้รับ 

  ประธานกรรมการสวัสดิการฯ แจ้งผลการประชุมระหว่าง ส านักบริหารทรพัย์สินและ 
สิทธิประโยชน์ กองแผนงาน กองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือขอหารือการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการจัด
สวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้เป็นปกติตามสิทธิที่พึงจะได้รับ ได้แก่  ด้านการส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร ความรักษ์สามัคคี ด้านสุขภาพ และด้านร้านค้าสวัสดิการ เป็นต้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ 
ดังนี้ 

                          1.1) กองทุนสวัสดิการมีเงินสะสม ณ ปัจจุบันปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

       1.2) มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจ าปีเข้าบัญชีกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
จ านวน 300,00 บาท  (สามแสนบาทถ้วน) โดยจ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย และ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) จากประมาณการรายจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

1.3) แนวทางการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการ 
1.3.1) คณะกรรมการสวัสดิการบริหารงานภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
1.3.2) สวัสดิการอื่น ๆ ที่มีลักษณะโครงการขนาดใหญ่และต้องใช้งบประมาณ 

ในการด าเนินงานจ านวนมากขอให้เสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณประจ าปีต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ
 

/2. ข้อบังคับ... 
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2) ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การจัดตั้ง 
ชมรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564  
                                    ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดตั้งชมรมของ 
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบ 1 ในระบบ e-meeting ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพ่ือทราบ 1.2 การตั้งชมรมบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บุคลากรที่สนใจรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นชมรมสามารถสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ 

3) แผนงานหรือกิจกรรมของคณะกรรมการสวัสดิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2564  

คณะกรรมการสวัสดิการฯ มแีผนงานหรือกิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังนี้ 

3.1) งบประมาณสนับสนุนชมรมบุคลากร จ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาท
ถ้วน) ประมาณการจัดตั้งชมรมจ านวน 20 ชมรม งบประมาณสนับสนุนชมรมละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

3.2) โครงการด้านสวัสดิการของบุคลากรที่ประชุมอภิปราย ปรึกษาหารือแนวทางการ
จัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย จากงบประมาณจ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ได้แก่ 

1) สนับสนุนค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
2) การจัดท าประกันสุขภาพกลุ่ม 
3) การจ่ายค่าชดเชย ค่านอนโรงพยาบาล จ านวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  

ต่อคนื เบิกได้ปีละไม่เกิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคน 
 ทั้งนี้ที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ นัดประชุมหารือระหว่างตัวแทน

คณะกรรมการ กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการตรวจสุขภาพประจ าปี และเชิญบริษัทประกันภัยมาน าเสนอ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การจัดท าประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
       ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยบูรพา ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือด าเนินการเสนอโปรดเกล้าให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
บูรพา นั้น จึงท าให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าง 1 ต าแหน่ง ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือบันทึก
ข้อความถึงประธานฯ ให้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานฯ จึงขอเสนอชื่อศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจ านงค ์ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี (สสวท.) เพ่ือเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารงานบุคคล/บริหารงานวิจัย 
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ทั้งนี้ได้แนบข้อมูล (ประวัติและผลงาน) ประกอบการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมฯ เพ่ือ
พิจารณา 
         มติที่ประชุม เห็นชอบ เสนอชื่อศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจ านงค์ เป็นผู้สมควรเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

/ระเบียบวาระที่ 6... 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  การก าหนดเงินเดือนพื้นฐานขั้นสูงขั้นต่ าส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยฯ 

 ดร.ขวัญชัย เกิดแดน กรรมการสภาอาจารย์ ได้ตั้งข้อสังเกตเสนอต่อที่ประชุมในเรื่องที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการปรับเงินเดือนพ้ืนฐานขั้นสูงขั้นต่ าหรือการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยฯ 
มาแล้วจ านวน 5 ครั้งติดต่อกัน ซึ่งการปรับที่สูงขึ้นนี้เป็นเหตุท าให้พนักงานมหาวิทยาลัยบางคนที่มีเงินเดือนที่ใกล้ถึงค่า 
Mid-point หรือใกล้ถึงฐานบนของการค านวณการขึ้นเงินเดือนนั้นต้องเพ่ิมขึ้นไปอีก ท าให้เกิดผลกระทบต่อเปอร์เซ็นต์
การขึ้นเงินเงินประจ าปีของพนักงาน แต่เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ และมีเวลาในการพิจารณาอย่างจ ากัด 
ประธานฯ และที่ประชุมจึงมอบหมายให้ ดร.ขวัญชัย เกิดแดน ประธานคณะท างานด้านพิทักษ์สิทธิบุคลากรและ
นักศึกษาของสภาอาจารย์ และนายฉัตรชัย  พรหมนา รองประธานอนุกรรมาการสภาอาจารย์คนที่ 2 เตรียมข้อมูล 
เปรียบเทียบการด าเนินการจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ สรุปข้อมูล และเป็นต้นเรื่องเพ่ือน าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม
เพ่ือพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะน าข้อมูลเรื่องดังกล่าวเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริการหารงาน
บุคคล (ก.บ.บ.) เพ่ือพิจารณาต่อไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ เห็นชอบตามท่ีประชุมเสนอ  
 

6.2 การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจ าปี พ.ศ. 
2563 
   นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี ประธานอนุกรรมสภาอาจารย์ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ที่ประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติ อาจารย์ที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจ าทุกปี นั้น และในปี พ.ศ. 
2563 สภาอาจารย์ได้มีหนังสือเชิญชวนให้คณะต่าง ๆ มหาวิทยาลัย/สถาบัน พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2563” จ านวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ และสาขารับใช้
สังคม สาขาละ 1 ท่าน ตามระเบียบ ปอมท. ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาพนักงาน/สภาคณาจารย์และข้าราชการ/สภาคณาจารย์ และพนักงาน แล้ว
นั้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 คณะศิลปะศาสตร์ได้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ชินนาค เป็นอาจารย์ดีเด่นใน
สาขารับใช้สังคม  และด้วยการพิจารณาและมีความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
จึงได้ส่งรายชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ชินนาค พร้อมประวัติและผลงาน ให้ ปอมท. พิจารณาเป็นผู้สมควร
ได้รับยกย่องเชิดชูเกียติให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 แล้วนั้น ดังนั้นเพ่ือเป็นการขอบคุณ และ
เป็นก าลังใจแก่ผู้ถูกเสนอชื่อฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบเกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่า รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย 
ชินนาค เป็นอาจารย์ดีเด่นในสาขารับใช้สังคม ของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และก าหนดมอบเกียรติบัตรนี้
ในการประชุมกรรมการสภาอาจารย์สมัยสามัญครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ประชุมฯ เสนอ 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 
/ผู้จดรายงาน... 
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